
Bài số 6

SỰ ẪN NẪN

Tác giả Andrew Wommack

Nhiều người hiểu lầm ý nghĩa thực sự của sự ẫ nẫ nẫ. Sự ẫ nẫ không phải là sự biến đổi hoàn toàn mà là sự thay đổi trong phương hướng. Chúng ta sẽ tham khảo dụ ngôn đứa con hoang đàng. Chúa Giê-xu đã cho chúng ta một ví dụ hoàn hảo về ý nghĩa thực sự của sự ẫ nẫ. Trong sách Lu-ca 15:11-12, Chúa Giê-xu nói rằng, *Ngài lại kể tiếp: “Một người kia có hai con trai. Người em nói với cha: ‘Thưa cha, xin chia cho con phần tài sản thuộc về con.’ Và người cha đã chia gia tài cho chúng.*

Người em muốn hưởng phần thừa kế của mình trước khi người cha qua đời. Mặc dù đây là một điều lạ lùng, người cha vẫn đồng ý chia gia tài cho hai người con. Câu thứ 13 nói rằng, *Chẳng bao lâu, người em tóm thu hết của cải và đi đến một nơi xa; ở đó, nó ăn chơi phóng dăng, phung phí tài sản mình.* Người em mang hết của cải của mình và đi đến một nơi xa để sống một cuộc đời phóng dăng. Một trong những bản dịch dịch là “chơi bời và phung phí tiền bạc vào gái mại dâm.”

Câu 14-15 nói rằng, *Khi đã tiêu sạch của rồi, trong xứ xảy ra một nạn đói lớn và nó bắt đầu lâm vào cảnh túng thiếu. Nó phải đi làm mướn cho một người dân bản xứ và bị sai ra đồng chăn heo.* Người em kiếm được việc làm cho một người dân bản xứ và phải đi chăn heo. Và câu 16 nói rằng, *Nó ước ao lấy vỏ đậu của heo ăn mà ăn cho no nhưng chẳng ai cho.* Anh ta đói đến mức phải cầu xin, “Hãy cho tôi thức ăn của lợn – cái gì cũng được,” nhưng

cha này: *Nhưng khi còn ở đàng xa, người cha thấy nó thì động lòng thương xót [tình yêu của ông tuôn chảy ra cho con mình], chạy ra ôm lấy cổ nó mà hôn.* ²¹*Người con thưa với cha: ‘Cha ơi, con đã phạm tội với trời và với cha, chẳng còn xứng đáng gọi là con của cha nữa.’* ²²*Nhưng người cha bảo các đầy tớ: ‘Hãy mau lấy áo tốt nhất mặc cho nó, đeo nhẫn vào tay, mang giày vào chân.* ²³*Hãy bắt con bê mập làm thịt. Chúng ta hãy ăn mừng!* ²⁴*Vì con ta đây đã chết mà bây giờ lại sống, đã mất mà bây giờ tìm lại được.’ Rồi họ bắt đầu ăn mừng. (phần trong ngoặc là của tôi). Và họ bắt đầu ăn mừng.*

Có một lần khác, sau khi nghe kể câu chuyện này, một người đàn ông lên tiếng rằng, “Tôi hoàn toàn hiểu ý của Chúa Giê-xu rồi. Nếu tôi ăn năn và quay trở lại với lòng khoan dung của Chúa Cha và nhận lỗi rằng ‘Chúa ơi, con đã phạm tội với Ngài, và con không xứng đáng được làm con Ngài’, Chúa sẽ chấp nhận và chào đón tôi trở lại.” Chúa Cha của chúng ta với lòng đầy trắc ẩn sẽ không trừng phạt và bắt chúng ta trở thành nô lệ của Ngài. Chúa sẽ phục hồi lại phận làm con Ngài cho chúng ta. Chúa đang chờ đợi, liệu bạn đã quay trở lại với Chúa chưa? Hãy quay trở lại với Đức Chúa Trời, với Chúa Cha, và với Thiên Đàng – ngôi nhà thực sự của bạn ngày hôm nay!

Hỏi Đáp Và Các Câu Kinh Thánh Dùng Trong Bài Học

1. Hãy định nghĩa sự ăn năn.
2. Hãy đọc Lu-ca 13:1-5. Một người phải làm gì để không bị hư mất?

Lu-ca 13:1-5 Chính lúc ấy, có vài người ở đó thuật lại cho Đức Chúa Giê-xu về việc Phi-lát giết những người Ga-li-lê, khiến máu của họ hòa lẫn với sinh tể họ đang dâng. ²Ngài đáp: “Các người tưởng những người Ga-li-lê đó phạm tội nặng hơn tất cả người Ga-li-lê khác vì họ bị đau khổ như thế sao? ³Ta bảo các người, không phải; nhưng nếu các người chẳng ăn năn thì tất cả sẽ bị hư mất như vậy. ⁴Hay là mười tám người kia bị thập Si-lô-ê ngã xuống đê chết, các người tưởng họ tội lỗi hơn mọi người khác cư ngụ ở thành Giê-ru-sa-lem sao? ⁵Ta bảo các người, không phải; nhưng nếu các người chẳng ăn năn thì tất cả sẽ bị hư mất như vậy.”

3. Hãy đọc 2 Phi-e-rơ 3:9. Mong muốn của Chúa đối với mọi người là gì?

2 Phi-e-rơ 3:9 Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như một số người nghĩ đâu, nhưng Ngài kiên nhẫn đối với anh em, không muốn một người nào chết mất mà muốn mọi người đều ăn năn.

4. Hãy đọc Lu-ca 16:19-31. Trong Lu-ca 16:28, tại sao người giàu muốn sai ai đó quay lại từ cái chết để cảnh cáo anh em của mình?
5. Hãy đọc Lu-ca 16:30. Những người anh em này sẽ phải làm gì

để không phải đi đến địa ngục?

Lu-ca 16:19-31 “Có một người giàu mặc áo tía và áo vải gai mịn, hằng ngày tiệc tùng xa xỉ. ²⁰Lại có một người nghèo tên La-xa-rô nằm ngoài cửa người giàu đó, mình đầy ghẻ chốc. ²¹Anh ta ước ao được ăn những miếng vụn ở trên bàn người giàu rơi xuống. Cũng có mấy con chó đến liếm ghẻ của anh nữa. ²²Người nghèo chết, được thiên sứ đem đặt vào lòng Áp-ra-ham. Người giàu cũng chết và người ta đem đi chôn. ²³Người giàu nơi âm phủ bị đau đớn, ngược mắt lên thấy Áp-ra-ham ở xa xa và La-xa-rô ở trong lòng người. ²⁴Người giàu kêu lên: ‘Tổ phụ Áp-ra-ham ơi, xin thương xót con, sai La-xa-rô nhúng đầu ngón tay vào nước làm cho mát lưỡi con, vì con quá khổ trong lửa này.’ ²⁵Nhưng Áp-ra-ham trả lời: ‘Con ơi, hãy nhớ lại lúc còn sống, con đã được hưởng những điều lành rồi, còn La-xa-rô phải chịu nhiều điều dữ; bây giờ, nó ở đây được an ủi, còn con phải bị khổ hình. ²⁶Hơn nữa, có một vực sâu lớn được phân định giữa chúng ta với con, đến nỗi ai muốn từ đây qua đó không được, mà ai muốn từ đó qua đây cũng không được.’ ²⁷Người giàu nói: ‘Tổ phụ ơi! Thế thì xin sai La-xa-rô đến nhà cha của con, ²⁸vì con có năm anh em, để anh ta cảnh cáo họ, kẻo họ cũng bị xuống nơi khổ hình này.’ ²⁹Nhưng Áp-ra-ham trả lời: ‘Họ đã có Môi-se và các nhà tiên tri. Họ phải nghe lời các vị ấy!’ ³⁰Người giàu lại nói: ‘Thưa tổ phụ Áp-ra-ham, không phải vậy đâu! Nhưng nếu có người chết sống lại đến cùng họ thì họ sẽ ăn năn.’ ³¹Áp-ra-ham đáp: ‘Nếu họ không chịu nghe Môi-se và các nhà tiên tri thì dù có người chết sống lại cũng không thuyết phục được họ.’”

6. Hãy đọc Công Vụ Các Sứ Đồ 26:18. Mặc dù không nói một cách trực tiếp, nhưng câu Kinh Thánh này đang nói về sự ăn năn. Điều gì sẽ xảy ra với những người ăn năn?

Công Vụ Các Sứ Đồ 26:18 Để mở mắt họ, chuyển họ từ tối tăm

qua sáng láng, từ quyền lực của Sa-tan trở về cùng Đức Chúa Trời; hầu cho bởi đức tin nơi Ta, họ nhận được sự tha tội và hưởng phần gia tài cùng với các thánh đồ.

7. Hãy đọc Công Vụ Các Sứ Đồ 26:20. Trong phần cuối của câu Kinh Thánh này, có ba điều được nhắc đến rằng người dân ngoại nên làm. Hãy nêu rõ ba điều này.

Công Vụ Các Sứ Đồ 26:20 *nhưng trước hết, tôi rao giảng cho những người ở Đa-mách, kể đến tại Giê-ru-sa-lem và cả miền Giu-đê, rồi đến các dân ngoại rằng phải ăn năn và quay về với Đức Chúa Trời, làm công việc xứng đáng với sự ăn năn.*

8. Hãy đọc Ma-thi-ơ 7:21-23. Chúa Giê-xu nói rằng những người này đang làm gì thay vì ý muốn của Chúa?
9. Hãy đọc Ma-thi-ơ 7:21-23. Điều này nói lên tầm quan trọng như thế nào của việc ăn năn thực sự thay vì chỉ môi lưỡi trước Chúa?

Ma-thi-ơ 7:21-23 *Không phải bất cứ ai nói với Ta: ‘Lạy Chúa, lạy Chúa’, đều được vào vương quốc thiên đàng đâu; nhưng chỉ người nào làm theo ý muốn của Cha Ta ở trên trời mà thôi. ²²Vào Ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Ta: ‘Lạy Chúa, lạy Chúa! Chúng con đã chẳng từng nhân danh Chúa nói tiên tri, nhân danh Chúa đuổi quỷ, nhân danh Chúa thực hiện nhiều phép lạ đó sao?’ ²³Khi ấy, Ta sẽ phán rõ ràng với họ rằng: ‘Hỡi những kẻ làm ác, hãy lui ra khỏi Ta, Ta chẳng hề biết các người bao giờ!’”*

10. Hãy đọc Ê-sai 55:7. Những kẻ gian ác phải làm gì?
11. Những người xấu xa phải làm hai điều gì?

12. Khi những kẻ gian ác và những người xấu xa đến với Chúa, Ngài sẽ làm gì?

Ê-sai 55:7 *Kẻ gian ác hãy lìa bỏ đường lối mình, Người xấu xa hãy từ bỏ các ý tưởng mình; Hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ thương xót, Hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta, vì Ngài tha thứ dồi dào.*

13. Hãy đọc Lu-ca 15:7. Thiên đàng sẽ phản ứng như thế nào khi một tội nhân ăn năn?

Lu-ca 15:7 *Cũng vậy, Ta bảo các người, thiên đàng sẽ vui mừng về một tội nhân ăn năn hơn là chín mươi chín người công chính không cần phải ăn năn.*

14. Hãy đọc Công Vụ Các Sứ Đồ 3:19. Khi một người ăn năn và trở về với Đức Chúa Trời, điều gì sẽ xảy ra với tội lỗi của họ?

Công Vụ Các Sứ Đồ 3:19 *Vậy, anh em hãy ăn năn và trở về với Đức Chúa Trời để tội lỗi mình được xóa bỏ.*